

ควินซ์อีทเทอรีแอนด์บาร์ฉลองเปิดตัวร้านอย่างเป็นทางการ ทางการด้วยการจัดงาน “Thank You Party” เพื่อ ขอบคุณลูกค้าในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2 555

ร้านอาหารใหม่ล่าสุดเตรียมจัดงานปาร์ตี้สไตล์ฟังก์เพื่อขอบคุณลูกค้าผู้มีเกียรติสำหรับการสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 3 เดือนแรกที่เปิดให้บริการ



เวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว!! การเปิดตัวร้านอาหารควินซ์อีทเทอรีแอนด์บาร์อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนดึก

ขอขอบคุณทุกท่าน

การใช้ชื่อเรียบง่ายอย่าง “Thank You Party” เพื่อที่จะส่งสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบว่าร้านอาหารแห่งนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ถึงแม้ว่าควินซ์ได้เริ่มเปิดให้บริการแบบซอฟท์จูดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ปาร์ตี้ในครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติมารับประทานอาหารมือเที่ยงและเย็นที่ควินซ์ตั้งแต่ร้านได้เปิดให้บริการ

“ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน ความซาบซึ้งใจ ความอดุสสาหะ ความเข้าใจ การให้กำลังใจ คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ คำแนะนำ ความสนใจ ความรักและความห่วงใย ที่มีให้เราตลอดระยะเวลา 3 เดือน ผ่านการลิ้มรสอาหาร รายการสิ่งที่ผิดพลาด ประสบการณ์ที่น่าจดจำ อาหารเย็ดซิด คำคืนแห่งความสนุก ความโกรธ ความสุข ปลาเก็งสุกกิ่งดิบ เนื้อที่สุกเกินไป น้ำตา เสียงหัวเราะ อาหารสำหรับวันเลี้ยงฉลองพระเจ้า และอื่นๆอีกมากมาย”

มร. ฟิลิปป์ บรามมาซ เจ้าของร่วมและซอมเมลิเยร์ของควินซ์อีทเทอร์รี่แอนด์บาร์ กล่าวว่า “จุดประสงค์ของงานปาร์ตี้ในครั้งนี้เพื่อแสดงถึงความขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้เราก้าวมาถึงการเป็นร้านอาหารยอดนิยมสำหรับผู้ที่มาองหาร้านอาหารแนวใหม่ในกรุงเทพฯในวันนี้”

งานปาร์ตี้สุดชิคในธีม “70’S BROOKLYN BLOCK PARTY”

งานปาร์ตี้จะมีขึ้นในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไปโดยบริเวณภายในของร้านอาหารรวมถึงสวนหย่อมข้างนอกจะถูกเนรมิตรเป็นดึกแถวในย่านบรูคลินแฝงกลิ่นอายของยุค 70 ด้วยการเปิดเพลงจากเหล่าดีเจและการแสดงจากวง *The BONE MARROZ* พร้อมทั้งลิ้มรสบาร์บีคิวในสวนอีกด้วย

สัญญา สุวรรณภุมมา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของร้านอาหารควินซ์อีทเทอร์รี่แอนด์บาร์ กล่าวว่า “*The BONE MARROZ*” ไม่ใช่ชื่อจริงของวงดนตรีแต่เป็นชื่อเล่นของส่วน Horn ของวง T-Bone ที่เราตั้งให้ เพราะอาหารจานเด็ดของร้านเราคือ Roast Bone Marrow”

วงดนตรีดังกล่าวจะเล่นเพลงแนวโซลและฟังก์นอกจากนั้นแล้วในงานยังมีเพื่อนบ้าน และ Tastemaker **ดีเจMAFT SAI** ที่จะมาสแครชที่แผ่นเต็มเต็มความสนุกเพื่อปลุกบรรยากาศยุค 70 ตั้งแต่ 22.30 น. เป็นต้นไป

ยิ่งไปกว่านั้นนักผสมค็อกเทลมืออาชีพ **โจเซฟ โบโรสกี** ยังได้เตรียมค็อกเทล 3 สูตรพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาร์ตี้ช่วงฤดูร้อนในย่านบรูคลินและฮาเล็มมาให้คุณทุกท่านได้ลิ้มรสด้วย

ควินซ์ขอไม่เปิดให้บริการในวันจัดงาน “Thank You Party” จนกว่า 17.00 น. และจะกลับมาให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

เกี่ยวกับควินซ์

ควินซ์อีทเทอร์รี่แอนด์บาร์เปิดให้บริการอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแบบดั้งเดิมในบรรยากาศที่เป็นกันเองให้บริการเครื่อง

ดีมีคือกเทศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานความร่วมมือเข้ากับเรโทรและคัตสรรไวน์คุณภาพจากประเทศสเปนและฝรั่งเศสที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับที่อื่นเพื่อเพิ่มเติมมรรถรสในการรับประทานอาหารให้พิเศษยิ่งขึ้น คุณภาพของเครื่องดีมีและไวน์นั้นได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันเฉกเช่นเดียวกับคุณภาพของอาหารซึ่งมีทั้งอาหารจานเด็ดประจำร้านและอาหารจานพิเศษประจำวัน

ควินซ์อีทเทอร์แอนด์บาร์เปิดให้บริการทุกวันโดยมีกกลางวันให้บริการตั้งแต่ 11.30-14.30 น. หลังจากนั้นมื่ออาหารเบาๆให้บริการไปจนถึงเวลา 18.30 น. ที่เริ่มให้บริการอาหารมื่อเย็น ครั้วของร้านปิดรับสั่งอาหารในเวลา 22.30 น.